

ที่ บจ 001/2565

31 มกราคม 2565

(ส่วนที่เพิ่มเติมข้อมูลแสดงด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน)

เรื่อง การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (“SEG HK” หรือ “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (“Solar NT”) ให้กับ AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (“ACEV” หรือ “ผู้ซื้อ”) (รวมเรียก “สัญญาซื้อขายหุ้น”) โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,490 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.272 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)

โดย ACEV เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ AC ENERGY CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ AYALA GROUP ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ Solar NT เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม โดย Solar NT อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ Solar NT จะมีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 837 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 โครงการ การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เพื่อผนึกกำลังในการร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย) ในระยะยาว โดย SEG HK ได้ดำเนินการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ ACEV รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 แล้ว

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

จากการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.9 จากการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

ทั้งนี้ ในการดำเนินการหาผู้ร่วมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน เพื่อจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD.

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (“SEG HK”)

ผู้ซื้อ : AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (“ACEV”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. โดยผู้ขายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546

AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยของ AC ENERGY CORPORATION (“ACEN”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฟิลิปปินส์ และประกอบกิจการพลังงานภายใต้ Ayala Group ทั้งนี้ ACEN มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมากกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ในประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

ทั้งนี้ ACEN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 และในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ACEN ได้ประกาศคำมั่นสัญญาว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจะเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2593

3. ลักษณะของรายการ

3.1 SEG HK จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ Solar NT ให้กับผู้ซื้อ จำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 165,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,489,880,000 บาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.272 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) ทั้งนี้ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและการโอนหุ้นแล้วเสร็จ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ จะเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น Solar NT	ประเภทหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ
		สัดส่วน	สัดส่วน
SEG HK	หุ้นสามัญ	100.00%	51.00%
ACEV	หุ้นสามัญ	-	49.00%
รวม		100.00%	100.00%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ / หุ้น		
มูลค่าที่ชำระแล้วต่อหุ้น	1 เหรียญสหรัฐ / หุ้น		
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน	1,000,000 เหรียญสหรัฐ		

ทั้งนี้โครงสร้างของคณะกรรมการและตำแหน่งผู้บริหาร ของ Solar NT หลังการเข้าทำรายการ จะเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการบริษัท รวม 3 ท่าน แต่งตั้งโดย SEG HK ▪ กรรมการบริษัท รวม 2 ท่าน แต่งตั้งโดย ACEV ▪ คณะกรรมการบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน
ตำแหน่งผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) แต่งตั้งโดย SEG HK ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) แต่งตั้งโดย ACEV ▪ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Deputy CFO) แต่งตั้งโดย SEG HK ▪ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) แต่งตั้งโดย SEG HK

3.2 สรุปสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้น

วันที่ลงนาม	28 มกราคม 2565
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การปรับโครงสร้างของบริษัทภายใต้ Solar NT เสร็จสมบูรณ์ ▪ การลงนามในสัญญาเงินกู้และการเบิกเงินกู้โครงการได้เสร็จสมบูรณ์ ▪ SEG HK ส่งมอบเอกสารและใบอนุญาตที่สำคัญให้แก่ ACEV ครบถ้วน

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและการโอนหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าต่อไป

4. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดการคำนวณ ดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	บริษัทฯ ⁽¹⁾	Solar NT ⁽³⁾
สินทรัพย์รวม	77,917	23,796
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,469	1,321
หนี้สินรวม	55,930	21,495
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,478	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	17,040	980
กำไรสุทธิ (รวม 4 ไตรมาสล่าสุด)	2,041 ⁽²⁾	869

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(2) บริษัทฯ ใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

- (3) ข้อมูลทางการเงินของ Solar NT อ้างอิงตามข้อมูลฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงานรวม 4 ไตรมาสล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามรายงานข้อมูลทางการเงินฉบับผู้บริหาร (Management Financial Report) ที่รวมข้อมูลผลประกอบการและฐานะการเงินของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ทั้ง 9 โครงการ ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นเฉพาะเพื่อรวมข้อมูลทางการเงินของกิจการที่จะอยู่ภายใต้ Solar NT ทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
(1) เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์	NTA ของ Solar NT x สัดส่วนการขายหุ้น / NTA ของบริษัทฯ	ร้อยละ 2.8
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ ของ Solar NT x สัดส่วนการขายหุ้น / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ร้อยละ 20.9
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าการเข้าทำรายการ / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	ร้อยละ 7.0
(4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับรายการนี้	
ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุด		ร้อยละ 20.9

ขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20.9 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นขนาดรายการนี้มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศถึงผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

Solar NT เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม โดย Solar NT อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ Solar NT จะมีบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 837 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 โครงการ โดยรายละเอียดของโครงการจะนำเสนอในภายหลังเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นและจากการโอนหุ้นแล้วเสร็จ

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

SEG HK จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ Solar NT ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ารายการประมาณ 165,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,489,880,000 บาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.272 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) และวิธีการชำระเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว SEG HK จะถือหุ้น Solar NT ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการประมาณ 165,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,489,880,000 บาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.272 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565) เป็นราคาที่เกิดจากการคำนวณเปรียบเทียบในหลายวิธี ซึ่งรวมถึงวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และราคาที่เกิดขึ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับการเทียบเคียงข้อเสนอจากผู้ลงทุนหลายราย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เพื่อผนึกกำลังในการร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย) ในระยะยาว การมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) จะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการเกื้อกูลและสนับสนุนจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในหลายด้าน รวมถึงด้านเงินทุน ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านเครือข่ายเพื่อช่วยสนับสนุนในการหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ เพื่อลงทุนขยายธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่มึนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

13. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อพิจารณาธุรกรรมนี้

14. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลข โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

15. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

16. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์)

- ไม่มี -